

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ  
TỈNH QUẢNG NGÃI  
CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ  
HUYỆN BA TƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ba Tơ, ngày 30 tháng 6 năm 2020

Số: 113/ BC- CCTHADS

## BÁO CÁO

Công tác thi hành án dân sự, hành chính 6 tháng đầu năm 2020  
nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2020

### I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC

#### 1. Tình hình triển khai thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ

Năm 2020 là một năm đầy khó khăn và thách thức đối với toàn thể Cán bộ, Công chức Người lao động của Chi cục thi hành án dân sự huyện Ba Tơ vì Tổng cục thi hành án dân sự và ngành cấp trên giao chỉ tiêu cho Đơn vị 82 % về việc và 38% về tiền cao hơn năm 2019 là 08% về việc và 05% về tiền. Trên cơ sở kế hoạch công tác năm 2020 của Cục THADS tỉnh Quảng Ngãi, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ba Tơ đã kịp thời chỉ đạo, đôn đốc các Chấp hành viên, xây dựng Kế hoạch công tác năm 2020 bám sát các chỉ tiêu nhiệm vụ đã được quy định tại Nghị Quyết số: 111/2015/QH13 của Quốc Hội.

Trong bối cảnh cả nước chung tay trong việc phòng và chống dịch bệnh COVID 19 và khủng hoảng kinh tế do dịch bệnh gây ra, Lãnh đạo đơn vị căn cứ vào điều kiện hiện tại để xây dựng kế hoạch công tác cho phù hợp đúng với chủ trương của Đảng và xét theo năng lực của từng vị trí việc làm để ra quyết định phân công giao án theo địa bàn, và phụ trách từng mảng công việc và các nhiệm vụ bổ trợ khác.

#### 2/ Kết quả thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2020

##### a/ Về việc:

Tổng số thụ lý là 178 việc, kết quả xác minh, phân loại có: 139 việc có điều kiện thi hành và 39 việc chưa có điều kiện thi hành. Trong số việc có điều kiện thi hành, đã thi hành xong 98 việc, đạt tỷ lệ 70,50% (so với chỉ tiêu được Quốc hội giao vượt 0,50 %) So với chỉ tiêu Tổng cục THADS và chỉ tiêu Cục thi hành án dân sự tỉnh giao còn thiếu 11,50%.

##### b/ Về tiền:

Tổng số tiền phải thi hành là 8.754.269.000 đồng, kết quả xác minh phân loại có 4.985.855.000 đồng có điều kiện thi hành và 3.768.414.000 đồng chưa có điều kiện giải quyết. Trong số có điều kiện giải quyết đã thi hành xong 947.571.000 đồng, đình chỉ 18.688.000 đồng đạt tỷ lệ ( 19,38 %) trên số tiền có điều kiện thi hành. So với chỉ tiêu

Quốc Hội giao còn thiếu 10,62 % So với chỉ tiêu Tổng cục THADS và Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi giao còn thiếu 18,62%.

### **3/ Về tình hình thực hiện các chỉ tiêu khác**

Theo kết quả rà soát và kiểm tra trong 6 tháng đầu năm 2020 Chi cục trưởng đã ra quyết định thi hành án đúng pháp luật và đúng thời hạn đối với 100% các Bản án, Quyết định về dân sự đã có hiệu lực theo đúng quy định của luật THADS, bên cạnh đó các chấp hành viên của đơn vị tác nghiệp đúng pháp luật trong việc xác minh, phân loại án dân sự có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành, không có trường hợp vi phạm pháp luật trong hoạt động thi hành án.

Trong 06 tháng qua Lãnh đạo Chi cục thi hành án dân sự huyện Ba Tư đã quán triệt tới toàn thể chấp hành viên, thẩm tra viên và chuyên viên thư ký giúp việc trong công tác thi hành án dân sự phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chịu khó nghiên cứu Luật thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn, tập trung trong việc phân loại án do đó các chỉ tiêu trên đều đảm bảo chính xác đúng quy trình và quy định.

### **4/ Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo**

Nhìn chung, công tác tiếp công dân được lãnh đạo đơn vị quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện bảo đảm đúng quy định. Chi cục đã bố trí phòng tiếp công dân và phân công bố trí cán bộ làm công tác tiếp công dân, xây dựng nội quy, quy chế và lịch tiếp công dân đúng quy định. Tình hình khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực thi hành án dân sự trong 6 tháng đầu năm 2020 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Ba Tư không có đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân về công tác thi hành án dân sự.

### **5/Công tác theo dõi việc thi hành án hành chính**

Trong 6 tháng qua trên địa bàn huyện Ba Tư không có án hành chính, tuy nhiên Chi cục thi hành án dân sự huyện Ba Tư thực hiện tốt việc phối hợp với Tòa án nhân dân, Viện Kiểm Sát nhân dân cùng cấp để báo cáo, thống kê, đầy đủ các biểu mẫu, kết quả số liệu theo dõi danh sách kết quả thi hành các Bản án, Quyết định của Tòa án về vụ án hành chính.

### **6/ Công tác phối hợp trong thi hành án dân sự.**

Công tác phối hợp trong thực hiện đặc xá Chi cục thi hành án dân sự huyện Ba Tư thực hiện tốt việc phối hợp với các trại giam trong và ngoài tỉnh để thu tiền của các phạm nhân nộp và động viên cha mẹ người nhà của phạm nhân nộp tiền khắc phục thi hành án để có cơ sở pháp lý trong việc xét ân xá đặc xá bên cạnh đó kịp thời cấp giấy xác nhận kết quả thi hành án để tạo điều kiện cho họ có cơ hội được xét ân xá và đặc xá trong những dịp lễ tết của Đất Nước.

Công tác phối hợp liên ngành với Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện, và Công an huyện trong công tác thi hành án dân sự, cụ thể đã phối hợp liên ngành trong việc rà soát án tuyên không rõ, có sai sót; Chủ động tổ chức họp với Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân để khắc phục những sai sót, kịp thời đưa Bản án, Quyết định của Tòa

án đã có hiệu lực pháp luật ra thi hành; Chủ động phối hợp với Công an huyện trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch cưỡng chế thi hành án dân sự, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ an ninh nội bộ và một số mặt công tác khác.

Công tác phối hợp giữa cơ quan Thi hành án với Ủy ban nhân dân, Huyện ủy các ngành, các tổ chức đoàn thể tại địa phương tiếp tục được duy trì thực hiện có hiệu quả, phối hợp tương đối tốt với chính quyền địa phương cơ sở trong việc tổ chức cưỡng chế, tuyên truyền thuyết phục người phải thi hành án tự nguyện thi hành; qua đó đã góp phần hạn chế việc phải cưỡng chế, không để xảy ra tình hình điểm nóng, gây mất ổn định trật tự xã hội tại địa phương.

## **II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI**

### **1. Phương hướng, nhiệm vụ**

Trong 6 tháng cuối năm 2020 nhiệm vụ chính trị trước mắt còn nhiều khó khăn và thách thức, dự báo lượng việc phát sinh còn nhiều do đó Chi cục thi hành án dân sự huyện Ba Tơ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Văn bản chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự trong lãnh đạo, quản lý, tổ chức cán bộ, và nhiệm vụ chuyên môn bám sát các chỉ tiêu nhiệm vụ trong Kế hoạch công tác của Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi để Phấn đấu nâng cao chất lượng, tỷ lệ thi hành án dân sự xong trên 82% về việc và trên 38% về tiền không để xảy ra sai phạm bồi thường Nhà nước và khiếu nại tố cáo về thi hành án dân sự góp phần vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ của tỉnh. Tiếp tục thực hiện và làm tốt việc phòng và chống dịch bệnh COVID 19 theo chủ trương chung của cả nước, Chú trọng chăm lo, phát huy đoàn kết nội bộ, nắm bắt kịp thời tư tưởng của từng Cán bộ, Công chức và Người lao động để giải quyết kịp thời những xung đột tư tưởng phát sinh, xuất hiện trong cơ quan, bảo đảm đoàn kết, đồng thuận trong toàn thể cơ quan dựa trên tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm và xây dựng, trước hết Cán bộ lãnh đạo, đảng viên phải gương mẫu đi đầu thực hiện.

### **2/ Giải pháp chủ yếu trong thời gian tới**

Huyện Ba Tơ là một trong những huyện đang trong giai đoạn phát triển mạnh về mọi mặt, đời sống kinh tế khá phát triển, kèm theo đó các mâu thuẫn về tranh chấp dân sự và các tệ nạn xã hội ngày càng tăng, nên tỷ lệ án thụ lý ngày càng tăng, rất nhiều vụ việc khó khăn, phức tạp, đây là một trong những thách thức rất lớn cho công tác thi hành án dân sự tại huyện Ba Tơ. Để nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện Ba Tơ, thời gian tới, Chi cục thi hành án dân sự huyện Ba Tơ sẽ tập trung thực hiện các giải pháp sau:

Tập chung chỉ đạo các Cán bộ, Công chức làm công tác thi hành án dân sự của đơn vị chú trọng công tác nghiệp vụ; Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan ban ngành và chính quyền địa phương trong công tác thi hành án dân sự, thi hành án chính.

Tăng cường công tác Lãnh đạo chỉ đạo điều hành, chỉ đạo xây dựng các giải pháp, biện pháp đồng bộ trong giải quyết các án khó khăn phức tạp còn tồn đọng; Tiếp tục Chi

đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các giải pháp, hướng dẫn, giải đáp các vấn đề khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi cho các chấp hành viên đạt và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; Đối với những vụ án lớn, án điểm cần kịp thời tham mưu với Lãnh đạo Cục đề xuất thành lập các Ban chỉ đạo, Tổ công tác để kịp thời phối hợp với các cơ quan, ngành, đơn vị chỉ đạo địa phương ngay từ giai đoạn đầu tổ chức thi hành án.

Trên đây là báo cáo tình hình, kết quả công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ba Tơ trình gửi Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ thẩm định, theo dõi tổng hợp và trình bày trước cuộc họp./.

**Nơi nhận:**

- Hội đồng nhân dân huyện (để b/c);
- Lưu VT, VP.

**CHI CỤC TRƯỞNG**



**Đinh Tiến Dũng**